



## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

วันที่ 6 ธันวาคม 2561

### คลังเดินหน้าบังคับใช้‘บัญชีเดียว’

- เริ่ม 1 ม.ค.62 ชูข้อดีแข่งลดดอกเบี้ย
- ชี้ให้‘เอสเอ็มอี’ปรับตัวแล้ว 2 ปี

เริ่ม 1 ม.ค.62 ชูข้อดีแข่งลดดอกเบี้ย ชี้ให้‘เอสเอ็มอี’ปรับตัวแล้ว 2 ปี

รมว.คลังไม่ผ่อนปรนบัญชีเดียวตามข้อเรียกร้องผู้ประกอบการ ยืนยันเดินตามแผน 1 ม.ค.62 เผยให้เวลาปรับตัวมา 2 ปีแล้ว ส่งผลให้เอสเอ็มอีต้องใช้บัญชีเงินเสียภาษีของคู่เงินกับแบงก์ ซึ่งเป็นผลดีทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้ถูกลง

ที่มา : มติชน

### ส่งออกข้าว 11 เดือน 10 ล้านตัน “พาณิชย์” ปลื้มราคายังแรงไม่ตก

“พาณิชย์” เผยส่งออกข้าวไทย 11 เดือนทะลุ 10.09 ล้านตัน ลดลง 3.58% ส่วนราคาพุ่งแรงเพิ่ม 11.25% คาดทั้งปีส่งออก 11 ล้านตันทำได้แน่ เหตุไทยกำลังส่งมอบข้าวให้กับจีนและฟิลิปปินส์ และยังมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ด้านราคาข้าวหอมมะลิยังแรงไม่ตก รวมถึงข้าวขาวที่สู้เวียดนามได้

ที่มา : ผู้จัดการฯ

### ขงลาวเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยว

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม.ร่วมระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ในวันที่ 14 ธ.ค.นี้ ที่นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึงความคืบหน้าของไทยในการผ่อนปรนการจัดทำ วีซ่า-เอ็นทรี วีซ่า หรือการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ทำวีซ่าไทยแบบอนุญาตครั้งเดียว สามารถเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้าน และกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตใหม่อีกครั้ง รวมถึงวีซ่าทางบกและดับเบิล เอ็นทรี วีซ่า หรือวีซ่าเข้าประเทศไทย 1 ครั้ง สามารถเดินทางเข้าไทยได้ 2 ครั้ง ที่ทำให้เกิดความสะดวกกับนักท่องเที่ยว ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของ สปป.ลาวด้วย ที่จะสามารถร่วมมือกันในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างกัน ทำให้เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น

ที่มา : เดลินิวส์

### เตือนรัฐบาลตีกรอบพีซีจีเอ็มโอ เอกชนห่วงทะลักผ่านซีพีทีพีพี

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า สรท.เห็นด้วยกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ซีพีทีพีพี) แต่เห็นว่าการตัดสินใจจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกซีพีทีพีพีไม่แน่ว่าจะทันในรัฐบาลปัจจุบัน ทั้งนี้ บางภาคอุตสาหกรรมยังมีข้อกังวล เช่น อุตสาหกรรมอาหารมีหลากหลายประเภทและไม่เหมือนกัน รายละเอียดแต่ละสินค้าจึงต้องรอบคอบในการเจรจา ส่วน สรท.กังวลเรื่องการเปิดตลาดสินค้า Modern Biotechnology อาจส่งผลให้มีการนำเข้าสินค้าปลูกพืชตัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) เข้ามาปนเปื้อนสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ และลดความน่าเชื่อถือของสินค้าไทยในตลาดประเทศที่ไม่ยอมรับสินค้าจีเอ็มโอ อาจกระทบต่อพันธุ์พืชที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย

ที่มา : มติชน